

กสทช

ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๒๒๖๐



จังหวัดระยอง  
เลขที่รับ..... ๖๓๓  
วันที่..... ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓  
เวลา..... ๑๕.๕๕

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สส ๐๔๑๓.๔/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๗,๑๓๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๒ โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โรงงาน เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจังหวัดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและแผน  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔



๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๗,๑๓๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๒ โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานข้าราชการ โรงงาน เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ โดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจังหวัดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔

กพช

กรม

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๒๕๓



กระทรวงมหาดไทย  
กองกลาง สำนักงบประมาณปลัดกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ - 9 เม.ย. 2563  
เลขรับ 145๕1  
เวลา

กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักนโยบายและแผน สป.  
วันที่ :- 9 เม.ย. 2563  
เลขรับที่ 3997  
วันที่ 11/4/63

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓  
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ หน้า

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๗,๑๓๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และจากการพยากรณ์คาดว่า จะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๒ โดยแนวโน้มผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โรงงาน ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อ นำโดยยุงลายอื่น ๆ

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อ นำโดยยุงลายอื่น ๆ ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินมาตรการฯ ได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง <https://ddc.moph.go.th/dvb/news.php?news=1133&deptcode=dvb#dengue> หรือ QR code

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิจ ศิริลักษณ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค  
กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔ - ๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓



แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย	<p>๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒) นายอำเภอ สนับสนุนและติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด และพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก</p> <p>๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาทาถิ่นยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๔) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ ได้แก่ ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ</p>
กระทรวงศึกษาธิการ	<p>สถานศึกษาทุกระดับ</p> <p>๑) จัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลาย มาอาศัยเกาะพัก และจัดการภาชนะต่างๆ ให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย เช่น การปิดภาชนะซึ่งน้ำใช้ ให้มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ การเปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุกสัปดาห์ การจัดเวร ให้นักเรียนสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ เป็นต้น</p> <p>๒) มอบหมายครูอนามัยหรือผู้รับผิดชอบงานพยาบาลในสถานศึกษา เฝ้าระวังอาการป่วย ของนักเรียนและบุคลากร หากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำ ให้ทายาถิ่นยุง และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
กระทรวงวัฒนธรรม	<p>กรมการศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>๑) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในศาสนสถานต่างๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ ให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะเก็บน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้</p> <p>๒) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถานให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก เป็นต้น</p>
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	<p>สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด</p> <p>๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูง ในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น</p> <p>๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ทายาถิ่นยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>กรมอุทยานแห่งชาติ</p> <p>๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ตามอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น</p> <p>๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ทายาถิ่นยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวง อุตสาหกรรม	<b>กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b> ๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและบ้านพักคนงาน โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงาน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น ๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็น ไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
กระทรวงกลาโหม	๑) ดำเนินการให้สถานที่ราชการและพื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ๒) สนับสนุนกำลังคนตามที่ร้องขอภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของอำเภอ และจังหวัด

### หมายเหตุ

#### การรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก

- ๑) เผื่อระวังผู้ที่มีอาการทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน นักท่องเที่ยว นักบวช โดยมี นิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกดังนี้  
เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง  
ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- ๒) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรีบส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัดในพื้นที่ทันที เพื่อสามารถควบคุมโรค ได้ทันเวลา
- ๓) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน

๕  
- ๒๕๖๓ ๓ ๕